



Giáo Phận **CALGARY - ALBERTA**
Giáo Xứ THÁNH VINH SƠN LIÊM

St. Vincent Liem Parish

2412 - 48th Street SE, Calgary, AB T2B 1M4

Phone: **403-262-1078** Email: st.vsl@telus.net - Website: <http://www.stvincentliem.ca>



BÍ TÍCH

- + **Giải Tội:** 20 phút trước các Thánh Lễ.
- + **Rửa Tội Trẻ Em:** 3:30 PM Thứ Bảy cuối tháng.
- + **Hôn Phối:** Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ.
- + **Xức Dầu Bệnh Nhân:** Xin liên lạc với quý Cha bất cứ lúc nào.
- + **Trao Minh Thánh cho Bệnh Nhân:** Xin liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha.

THÁNH LỄ

- + **Thứ Hai - Thứ Sáu** 11:00 AM; 6:00 PM
- + **Thứ Bảy** 9:30 AM: Lễ Kính Đức Mẹ
4:30 PM; 6:00 PM
- + **Chúa Nhật** 9:00 AM; 11:00 AM; 6:00 PM
- + **Chầu Thánh Thể**
Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng 5:30 PM

QUÝ CHA

- + **Linh Mục Chánh Xứ**
J.B. Nguyễn Đức Vượng 403-479-4638
- + **Linh Mục Phó Xứ**
Martin Maria Nguyễn Huy Thông 403-589-4040

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

- Chủ Tịch**
Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh 587-889-7907
- Phó Nội Vụ**
An Phong Lê Châu Tuấn 403-862-3226
- Phó Ngoại Vụ**
Michael Nguyễn 403-615-9568
- Thư Ký**
Maria Nguyễn Phương 403-714-4389
- Thư Ký Giáo Xứ**
Maria Đặng Thị Mỹ Loan 403-262-1078

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH - NĂM B

Ngày 14 Tháng 4 Năm 2024



Bài đọc 1: Cv 3,13-15.17-19

Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.

Hôm ấy, ông Phê-rô lên tiếng nói với dân chúng rằng: “Thưa đồng bào Ít-ra-en, Thiên Chúa của các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, Thiên Chúa của cha ông chúng ta, đã tôn vinh Tội Trung của Người là Đức Giê-su, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết: về điều này, chúng tôi xin làm chứng. “Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng, như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Ki-tô của Người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em.”

Bài đọc 2: 1 Ga 2,1-5a

Bài trích thư thứ nhất của thánh Gio-an tông đồ.

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính. Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa. Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người. Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo.

Tin Mừng: Lc 24,35-48

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thể nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

Suy Niệm: ĐỪNG SỢ

Việc Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết tưởng chừng như đã rõ ràng và hết tranh cãi sau câu chuyện liên quan đến ông Tô-ma Đidimô, lại tiếp tục “bùng nổ” ngay trong nội bộ các tông đồ. Quả vậy, đang khi các

tông đồ đang hồ hởi kể cho nhau nghe về việc gặp lại Chúa sau khi Người đã từ cõi chết sống lại, thì khi chính Chúa Giê-su Phục sinh hiện ra đứng giữa họ, các ông lại hết sức hoảng sợ. Có ông lại nghĩ đó là ma. Chúa Giê-su đọc được ý tưởng của các ông và Người đưa ra những dẫn chứng xác thực để chứng minh: “Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”. Người đã trấn an các ông: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?. Người cũng muốn các ông tin vào việc Người phục sinh, với một niềm xác tín, chứ không phải lý thuyết suông hay những công thức trống rỗng. Ngày hôm nay, Chúa Giê-su vẫn đang nói với chúng ta: “Sao lại hoảng hốt? Đừng sợ!”.

Đừng sợ, vì Chúa đã sống lại thật! Trong thời đại hôm nay, nhiều người coi sự kiện Chúa Giê-su sống lại như một câu chuyện cổ tích xa vời trong quá khứ. Nhân vật Giê-su có lúc bị coi như một bóng ma. Những gì liên quan đến Người, có chăng chỉ là lễ nghi Tuần Thánh được cử hành một lần, rồi nhẹ nhàng lắng xuống và đi vào quên lãng. Khi hiện ra với các tông đồ, Chúa Giê-su đã trách các ông là những người chậm tin. Ngày hôm nay, Đấng Phục sinh đang nói với chúng ta: đừng sợ và đừng ngại ngần khi tin vào Người. Sự kiện phục sinh là một sự kiện lịch sử. Sự kiện này đã xảy ra trong quá khứ, và hôm nay vẫn đang mang tính hiện tại. Vì vậy, mỗi khi dâng lễ, khi Linh mục tuyên bố: Đây là màu nhiệm Đức tin, cộng đoàn tín hữu thưa: Chúng con loan truyền Chúa đã chịu chết, chúng con tuyên xưng Chúa đã sống lại, cho tới khi Chúa đến. Như thế, mỗi khi cử hành hy lễ tạ ơn, tức là Thánh lễ, là chúng ta tuyên xưng Chúa đã chết và đã sống lại. Như vậy, Đấng Phục sinh vẫn đang hiện diện giữa chúng ta, và câu chuyện Chúa sống lại là câu chuyện của hiện tại. Nhờ sự hiện diện của Đấng Phục sinh mà Giáo Hội đứng vững trước biết bao bão tố của thời gian. Đức Ki-tô Phục sinh không phải một bóng ma trong cuộc đời này. Người đang sống giữa chúng ta và truyền cho chúng ta sức sống mới của Người.

Đừng sợ, hãy can đảm lên đường làm chứng cho Đấng Phục sinh! Chúa Giê-su sai các ông đi để kể lại những gì tai nghe mắt thấy, khởi đầu từ Giêrusalem. Giêrusalem là nơi chứng kiến biến cố thập giá. Giêrusalem cũng là nơi được gặp gỡ Đấng sống lại. Đó cũng là nơi Chúa Thánh Thần ngự xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần. Thành phố này cũng là điểm xuất phát

để các tông đồ đem Tin Mừng đến với muôn dân. Được trang bị nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các tông đồ lên đường để loan báo Đấng Phục sinh.

Đừng sợ đón nhận những điều mới mẻ mà Đấng Phục sinh ban tặng cho chúng ta. Thánh Luca đã viết trong Bài Tin Mừng: Đấng Phục sinh mở trí cho họ hiểu Kinh Thánh. Nhờ hiểu biết Kinh Thánh, các môn đệ có một cái nhìn tổng quát và sâu xa về sứ mạng thiên sai của Chúa. Sau này, ông Phêrô đã hệ thống và minh chứng: những gì đã xảy ra với Đấng Ki-tô, là phù hợp với Thánh Kinh, tức là trong chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa. Mỗi chúng ta cần phải luôn khám phá những điều mới mẻ, khởi đi từ kinh nghiệm Phục sinh. Nói cách khác, người Ki-tô hữu phải được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa để lớn lên mỗi ngày trong ân sủng và trưởng thành mỗi ngày trong đời sống Đức tin. Hành trình theo Chúa Giê-su không phải là biến cố bất ngờ theo kiểu từ trời rơi xuống, cũng không phải dựa trên những điều không thể lý giải dưới cái nhìn nhân loại, nhưng đó là hoa trái từ một kế hoạch lâu dài của Thiên Chúa đối với Dân Ngài. Kế hoạch này được kể lại trong Kinh Thánh. Vì thế Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Môisê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm”.

Đừng sợ nhìn nhận lỗi lầm để canh tân trở lại. Bằng một giọng văn cứng rắn, nhưng xác tín và hùng hồn, Thánh Phêrô đã mạnh mẽ gán cho những người Do Thái trách nhiệm qua việc giết Chúa, đồng thời kêu mời họ hãy sám hối để được ơn tha thứ (Bài đọc I). Khi nghe Phêrô hùng hồn nói: “Các ông đã giết chết Hoàng tử ban sự sống. Các ông đã từ chối Đấng thánh và công chính”, chúng ta nghĩ ngay đến việc chối Thầy của ông vào giờ Chúa Giê-su bị bắt và bị điệu ra trước Công nghị. Tuy vậy, nếu Phêrô đã chối Chúa thì ông cũng đã sám hối ăn năn và trở thành người loan báo Đức Giê-su Phục sinh.

Đừng sợ sống theo sự thật, vì Sự thật sẽ giải phóng chúng ta. Sự thật chính là Chúa Giê-su. Cuộc sống hôm nay ảnh hưởng bởi lối sống hưởng thụ, khiến con người không ngại sống đối trá. Sự đối trá đã gây nên biết bao hệ lụy, từ gia đình đến xã hội. Thánh Gioan Tông đồ (Bài đọc II) khuyên các tín hữu sống trung thực. Bí quyết để sống theo Sự thật rất đơn giản, theo Thánh Gioan: đó là tuân giữ giáo huấn của Chúa Giê-su. Người là Đấng bảo vệ chúng ta trước toà Chúa.

Cuộc sống hôm nay có biết bao điều làm chúng ta sợ hãi. Đấng Phục sinh khích lệ chúng ta: Đừng sợ!. Khi xác tín vào sự hiện diện quyền năng và đầy yêu thương của Người, mọi sợ hãi sẽ bị xua tan. Chính mỗi chúng ta, vì được mang danh Chúa Ki-tô, cũng hãy trở nên khí cụ của bình an, xua tan sợ hãi, lan tỏa yêu thương và chiếu sáng niềm hy vọng trong cuộc đời.

+TGM Giuse Vũ Văn Thiên

LỊCH PHỤNG VỤ

14 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Cv 3,13-15,17-19 / 1Ga 2,1-5

Lc 24,35-48

Thánh Vịnh Tuần III

GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG:

H. Màu nhiệm Nhập Thể là màu nhiệm gì?

T. Là màu nhiệm bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính loài người, trong cùng một ngôi vị duy nhất là Ngôi Hai Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giê-su vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật. (GLHT, 81)

CHIA SẺ:

- Lạc thuyết đầu tiên là Áo thân thuyết theo chủ trương Ngô đạo mặc dù nhận thần tính của Đức Ki-tô, nhưng lại chối bỏ nhân tính thật của Ngài.

- Còn Ariô thì cho rằng: “Con Thiên Chúa đã xuất phát từ hư vô” và “có một bản thể hay yếu tính khác với Chúa Cha”.

- Những người chủ trương thuyết Nhất tính thì khẳng định: bản tính nhân loại không còn tồn tại nơi Đức Ki-tô, khi bản tính đó được Ngôi Vị thần linh của Con Thiên Chúa đảm nhận.

- Việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa không có nghĩa là Chúa Giê-su Ki-tô một phần là Thiên Chúa, một phần là người; cũng không có nghĩa Người là kết quả của một sự pha trộn lẫn lộn giữa hai bản tính thần linh và nhân loại. Màu nhiệm Nhập Thể là màu nhiệm bản tính Thiên Chúa kết hợp với bản tính loài người, trong cùng một ngôi vị duy nhất là Ngôi Hai Thiên Chúa. Ngài đã thật sự làm người mà vẫn thật sự là

Thiên Chúa. Hội Thánh đã phải bảo vệ và làm sáng tỏ chân lý đức tin này suốt những thế kỷ đầu tiên, trước các lạc thuyết đã làm sai lạc chân lý đó.

- 15 Thứ Hai - Cv 6,8-15 / Ga 6,22-29
Thánh Fidêlê Sigmaringen, Tử đạo
- 16 Thứ Ba - Cv 7,51-59 / Ga 6,30-35
- 17 Thứ Tư - Cv 8,1-8 / Ga 6,35-40
- 18 Thứ Năm - Cv 8,26-40 / Ga 6,44-51
- 19 Thứ Sáu - Cv 9,1-20
Ga 6,52-59 (hoặc Ga 6,53-60)
- 20 Thứ Bảy - Cv 9,31-42
Ga 6,60-69 (hoặc Ga 6,61-70)

21 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành
Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ
Cv 4,8-12 / 1Ga 3,1-2 / Ga 10,11-18
Thánh Anselmô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh
Thánh Vịnh Tuần IV

THÔNG BÁO

NGƯỜI ĐỌC SÁCH THÁNH TRONG THÁNH LỄ

Kính thưa quý Hội Đoàn, Ca Đoàn, quý Ban, quý Ông Bà và Anh Chị Em.

Chúng con thông báo đến toàn thể Giáo xứ, sẽ mở một chương trình huấn luyện cho đại diện quý Đoàn Thể, Ca Đoàn, Ban, Nhóm và tất cả mọi người giáo dân cùng tham gia sứ vụ đọc Sách Thánh trong Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm. Việc hướng dẫn này do Cha phó Martin Maria Nguyễn Huy Thông, Anh Anphong Lê Châu Tuấn (HĐMV) và Anh Phê-rô Nguyễn Thanh Tích (Trưởng ban Nghi Lễ) trực tiếp giúp đỡ. Sau đây là những hướng dẫn cụ thể:

Những Điều Kiện Đọc Sách Thánh Tại Giáo Xứ Thánh Vinh Sơn Liêm:

Ghi Danh:
Họ và Tên:
Số phone:
Số phong bì:
Email:

1. Người đã được rửa tội.
 2. Đã gia nhập Giáo xứ.
 3. Không bị trục trặc về Hôn Phối.
 4. Là người giáo dân trên 18 tuổi.
 5. Đọc Sách Thánh phù hợp với việc tham dự Thánh Lễ với gia đình.
 6. Sau khi đã ghi tên, sẽ tham dự khóa hướng dẫn ngay sau Thánh Lễ mình chọn.
 7. Ngoài việc ghi tên từ nay, sẽ có 2 tuần được thông báo và ghi tên trực tiếp ngay sau thánh lễ tham dự là ngày 6 và 13/4/2024.
 8. Sẽ có 2 ngày hướng dẫn ngay sau các thánh lễ 6:00 pm thứ Bảy 19/4. 9:00 am Chúa Nhật 20. Chúa Nhật 27 và 28/4/2024.
 9. Giáo dân ghi danh nơi quý Cha, Anh Lê Châu Tuấn (403) 862-3226, Anh Nguyễn Thanh Tích (403) 808-8732, Anh Giuse Nguyễn Đình Bảo (403) 971-1610, Chị Phan Thị Mừng (403) 680-7287.
 10. Các Đoàn Thể xin ghi danh nơi Đoàn Trưởng, ca đoàn Trưởng. Quý Đoàn Trưởng, ca đoàn Trưởng ở lại sau thánh lễ mình hát để được chỉ dẫn rồi về giúp cho thành viên Đoàn Thể, Ca Đoàn của mình đọc trong những dịp lễ của Hội Đoàn và Ca Đoàn.
- Quý Cha, HĐMV và Ban Nghi Lễ.

RAO HÔN PHỐI

Có Anh **Nguyễn Hùng**, con ông Nguyễn Văn Cung và bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, hiện đang cư ngụ tại Calgary, AB, Canada.

Xin kết hôn với Chị **Nguyễn Hoàng Bảo Trâm**, con ông Nguyễn Viết Tuấn và bà Nguyễn Thị Thúy Hồng, hiện đang cư ngụ tại Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Ai biết đôi bạn này có ngăn trở gì, xin trình báo với quý Cha.

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG HOA TÔN VINH ĐỨC MẸ 2024

Xin chào quý Cha, quý HĐMV, quý Ông Bà và Anh Chị Em.
Xin được thông báo sớm để quý Ca Đoàn, quý Đoàn Thể có thời gian tập dợt, chuẩn bị, ...

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp từ trước đến nay của Giáo xứ về việc tôn vinh, tạ ơn Mẹ Maria vào Tháng Hoa hàng năm. Sau khi đã hội ý và được sự đồng ý của một số Đoàn Thể, lịch trình dâng Hoa sẽ được phân chia như sau:

Tháng Hoa (Tháng 5/2024) sẽ có 4 tuần.

Các Thánh Lễ chiều Thứ Bảy 4:30 pm và 6:00 pm xin nhờ 2 Ca Đoàn TNTT và Vinh Sơn Liêm phụ trách 1 trong những tuần nói trên.

Các Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 9:00 am và 6:00 pm xin được mời gọi các Ca Đoàn Niềm Tin và Ca Đoàn La Vang tham dự.

* Khai mạc Tháng Hoa: Thánh Lễ 11:00 am ngày 5/5/2024: rước kiệu bên ngoài (nếu thời tiết tốt, ...) Hội các Bà Mẹ Công Giáo kiêng kiệu, Gia đình Tông Đồ Trẻ Phụng Vụ Dâng Hoa và xưởng Kinh Mân Côi (nhờ anh Hậu và anh Mậu giúp âm thanh bên ngoài). HĐMV và Ban Phụng Vụ sắp xếp và hướng dẫn đoàn kiệu.

* Thánh Lễ 11:00 am ngày 12/5/2024: Mother's Day - Các BMCG Phụng Vụ Dâng Hoa.

* Thánh Lễ 11:00 am ngày 19/5/2024: Huynh Đoàn Đa Minh Phụng Vụ Dâng Hoa.

* Thánh Lễ 11:00 am ngày 26/5/2024: Ca Đoàn Trầm Hương Phụng Vụ Dâng Hoa.

HĐMV xin thông báo.

Chủ Tịch. Phaolô Nguyễn Ngọc Ánh.

LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH 20-21/4/2024, NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

Theo tiêu chí của Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể trên Việt Nam, trên thế giới, vào Chúa Nhật IV Phục Sinh, các Bạn Thiếu Nhi Thánh Thể trong các Ngành sẽ cùng cộng đoàn cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ Nam Nữ. Kính xin quý Ông, Bà, Anh Chị Em cùng hợp lời cầu nguyện cho các Bạn Trẻ tìm ra Ơn Gọi của mình trong Giáo xứ chúng ta.

MỜI THAM DỰ THÁNH LỄ VÀ BỮA CƠM CHO NHỮNG NGƯỜI CÓ NGÀY SINH NHẬT VÀO THÁNG 4/2024

Trong tinh thần Hiệp Hành mà Đức Giám mục Giáo phận mời gọi mọi người đến hiệp thông trong các bí tích và quan tâm đến mọi người trong Giáo xứ, chúng con đã gửi thư về từng người có ngày sinh nhật trong Tháng Tư. Vậy nếu quý vị nào được mời xin hồi báo cho Giáo xứ: qua bưu điện, giở tiền nhà thờ hay đưa cho các Cha trước 1 tuần để thuận tiện cho việc tổ chức.

TIỀN THU CHÚA NHẬT NGÀY 7/4/2024

* Thứ Bảy (6/4/2024):

Thánh Lễ 4:30 pm \$1,485.00

Thánh Lễ 6:00 pm \$1,815.00

* Chúa Nhật (7/4/2024):

Thánh Lễ 9:00 am \$2,160.00

Thánh Lễ 11:00 am \$1,980.00

Thánh Lễ 6:00 pm \$1,470.00 + \$1 USD

CỘNG 5 LỄ \$8,910.00 + \$1 USD

Quý Xây Dựng \$3,445.00

Rửa Tội (#360) \$200.00

Thuê Hội Trường (#643) \$780.00

TỔNG CỘNG \$13,335.00 + \$1 USD

ĐÓNG GÓP TRÊN \$50 CHÚA NHẬT NGÀY 7/4/2024

Số DB Họ và Tên	Số Tiền Đóng Góp
#348. A.C Trần Ngọc Hoàng & Hằng	\$1,000.00
#122. A.C Nguyễn Tuấn Anh & Nga	\$300.00
#40. A.C Đào Duy Quang & Phượng	\$200.00
#234.	\$200.00
#306. Ô.B Phạm Thường & Hương	\$200.00
#351. Ô.B Trần Đức Hưng & Thơm	\$200.00
#113. Ô.B Nguyễn Thị Lý & Felix	\$150.00
#47. Ô.B Đinh Văn Thanh & Quý	\$120.00
#164. CỤ Bà Nguyễn Thị Hòa	\$120.00
#173. A.C Nguyễn Miến & Thanh	\$120.00

#182. Ô.B Nguyễn Ngọc Lâm & Nhà	\$120.00
#552. Ô.B Nguyễn Việt Nghiêm & Huệ	\$120.00
#27. Ô.B Đỗ Minh Sơn & Mai	\$100.00
#147. Ô.B Nguyễn Hùng Duy & Thùy	\$100.00
#162.	\$100.00
#204. A.C Nguyễn Duy Nhật & Loan	\$100.00
#320. A.C Phan A. Q. Trường & Hiền	\$100.00
#362. Ô.B Trần Mạnh Phát & Loan	\$100.00
#383. Ô.B Trương Vi Dũng & Vân	\$100.00
#384. BS. Trương Tony Hung	\$100.00
Ẩn Danh	\$100.00
#460. Anh San Kim Hoàn	\$80.00
Ẩn Danh	\$75.00
#261. A.C Nguyễn Hương & Tùng	\$70.00
#281. A.C Phạm Hoàng Hải & Hoàng	\$70.00
#347. A.C Trần Huy Hoàng & Phương	\$70.00
#365. A.C Trần Đức Quang & Thủy	\$70.00
#150. A.C Nguyễn Đình Dzũng & Phước	\$60.00
#697. A.C Ninh Quốc Phi & Nhung	\$60.00
#706. A.C Nguyễn Ngọc Hưng	\$60.00
#349. A.C Trần Quốc Hội & Thúy	\$55.00
#17.	\$50.00
#102. A.C Lê Tiến Thịnh & Mừng	\$50.00
#111. Ô.B Mạch Đức Hiền & Huệ	\$50.00
#143. A.C Nguyễn Đức Dũng & Thủy	\$50.00
#148. A.C Nguyễn Ngọc Duy & Trinh	\$50.00
#189. A.C Nguyễn Hồng Long & Thy	\$50.00
#276. Bà Phạm Cậy	\$50.00
#335. Ô.B Trần Văn Cường & Chanh	\$50.00
#343. A.C Trần Quang Hà & Thảo	\$50.00
#367. A.C Trần Văn Hoàn & Mừng	\$50.00
#396. A.C Vũ Văn Hân & Liễu	\$50.00
#402. A.C Vũ Duy Hòa & Phương	\$50.00
#418. A.C Vũ Tân Tiến & Thảo	\$50.00
#423. A.C Nguyễn Thanh Hùng & Lan	\$50.00
#426. Ông Vũ Đình Long	\$50.00
#456. A.C Đoàn Thanh Bình & Hương	\$50.00
#522. Ô.B Phạm Côi & Lan	\$50.00
#643. A.C Trương Đức Thắng	\$50.00

#655. A.C Trương Duy & Kim Ngân	\$50.00
#681. A.C Nguyễn N. T. Phụng & Tuyền	\$50.00
Phan Hào & Tạ Hằng	\$50.00
Tiêu Khánh Hòa & Tạ Yến	\$50.00

*Xin Chân Thành Tri Ân Những Nghĩa Cử Cao Đẹp,
Tấm Lòng Bác Ái Và Thương Xót Bao La Của Quý Vị.*

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI QUA ĐỜI

Quý Cha sẽ dâng lễ 6 giờ chiều mỗi ngày theo ngày mất của từng người trong Giáo xứ. Kính mời quý gia đình có những người thân trong danh sách này, bớt chút thời gian đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho họ.

1. Anh Giuse Bùi Thanh Thủy, 61 tuổi. Mất ngày 14/4/2016, dâng lễ chiều Chúa Nhật ngày 14/4/2024.
2. Ông Phao-lô Vũ Toàn, 70 tuổi. Mất ngày 14/4/2004, dâng lễ chiều Chúa Nhật ngày 14/4/2024.
3. Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Phụng, 98 tuổi. Mất ngày 14/4/2012, dâng lễ chiều Chúa Nhật ngày 14/4/2024.
4. Ông Giuse Nguyễn Đình Cử, 81 tuổi. Mất ngày 15/4/2021, dâng lễ chiều Thứ Hai ngày 15/4/2024.
5. Anne Mary Trần Thị Ngọc Quỳnh, 89 tuổi. Mất ngày 16/4/2021, dâng lễ chiều Thứ Ba ngày 16/4/2024.
6. Bé Phạm Hồng Hân Rose, 20 ngày tuổi. Mất ngày 16/4/2009, dâng lễ chiều Thứ Ba ngày 16/4/2024.
7. Cụ Ông Micae Lương Hoan, 84 tuổi. Mất ngày 19/4/2022, dâng lễ chiều Thứ Sáu ngày 19/4/2024.
8. Cụ Bà Têrêsa Trần Thị Thơm, 80 tuổi. Mất ngày 20/4/2013, dâng lễ chiều Thứ Bảy ngày 20/4/2024.
9. Cụ Ông Thomas Phạm Ngọc Trâm, 78 tuổi. Mất ngày 22/4/2018, dâng lễ chiều Thứ Hai ngày 22/4/2024.
10. Cụ Ông Phao-lô Nguyễn Văn Thước, 88 tuổi. Mất ngày 23/4/2021, dâng lễ chiều Thứ Ba ngày 23/4/2024.
11. Anh Gioan-Kim Nguyễn Thanh Hiến, 66 tuổi. Mất ngày 24/4/2021, dâng lễ chiều Thứ Tư ngày 24/4/2024.
12. Anh Giuse Nguyễn Việt Minh, 19 tuổi. Mất ngày 28/4/2012, dâng lễ chiều Chúa Nhật ngày 28/4/2024.

GIÊ-SU, MA-RI-A, GIU-SE

Con Mến Yêu, Xin Cứu Rỗi Các Linh Hồn